
บทสรปุการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตาน ี
วาระพิเศษครั้งที่ 1/๒๕๖๒  วันจันทรที่ 30 กนัยายน  ๒56๒ 

 
เรื่อง รับรอง  

1.  ขออนุมัติแผนยุทธศาสตรและแผนเงินบํารงุ ปงบประมาณ 2562 
มติที่ประชุม   1.  เงินสวนที่เหลือจาก EBITDA ใหเปนแผนของพัสดุ  

2.  ยุทธศาสตรที่ 3 มีเงื่อนไข คืองบประมาณในการทําโครงการหรือกจิกรรมถามกีารยกเลกิงบ
นั้น ก็ตองยกเลิกโครงการดังกลาวดวย หรือขอปรบัแผนตองมีขอมูล 

 
เรื่อง ติดตาม  

1. กลุมงานบริหาร ปรบัปรุงสิ่งกอสรางมีแบบแปลนหรือไม 
2. กลุมงานพรส.การเงินและบัญชี ไปหาคา EBITDA ใหม 
3. กลุมงานพรส. หาคําตอบวาโรงพยาบาลปตตานี มีอะไรบางที่ยังไมไดมาตรฐาน แตละหนวย

ยังขาดอะไรบาง เพื่อตอบโจทยในยุทธศาสตรที่ 3  
4. กลุมงานพรส.แบงเปอรเซ็นตามเข็มมุง 
5. กลุมงานบริหาร กําหนดระยะการดําเนินงานแผนปรับปรงุรายการกอสราง 
6. กลุมงานบริหาร ดูเรื่องเรงดวนที่ดําเนินการในอาคาร 9 ชั้น ใหดําเนินการกอน 
7. กลุมงานพัสดุ เรงกระบวนการการประมวลผล Lab ทั้งปของป 2563  
8. กลุมงานพรส. แยกระหวางสิ่งทีอ่ยากได และสิง่ที่ตองการ 
9. กลุมงานพัสดุ จําแนกการจางเหมาบรกิารบุคล ออกจากจางเหมาบรกิาร PCT 
10. กลุมงานพัสดุ จําแนกแผนพสัดุที่ตองการ กบัแผนที่ใชจรงิปงบประมาณ 2562 แลวสงใหทุก

หนวยงานพิจารณาจัดซือ้ 
 

ปดการประชุม เวลา 12.30 น. 
               นางสาวนิกขนิภา ขาวผอง ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
      

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปตตานี 
วาระพิเศษครั้งที่ 2/๒๕๖๒  วันจันทรที่ 15  ตุลาคม  ๒56๒ 

 
เรื่อง รับรอง  

1. ขออนุมัติแผนการใชเงิน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ 

2.  การเตรียมเปดอาคารผูปวยนอกเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลกัการ 

3. รายงานตรวจรบัเครือ่งมือแพทยพระราชทาน 58 รายการ พบวามีบางรายการที่ไม
เรียบรอย 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการตรวจรบัไดเรียนปรกึษากับนายแพทยอรุณ นายแพทยรซุตา และกลุมงานพัสดุ
เพื่อดําเนินการแกปญหา ซึ่งแจงทางวาจาใหคณะกรรมตรวจรบัใชเอกสารตรวจรบัของคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะ 
เรื่อง ติดตาม  

1. กลุมงานพัสดุ  ตรวจสอบแผนการจางเหมาทีม่ียอดเพิม่ขึ้น 
2. กลุมงานพัสดุและHRD  ตรวจสอบจํานวนจางเหมาบริการบคุคลทั้งหมด 
3. กลุมงานบริหาร  

- ทบทวนจํานวนขยะติดเชื้อที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
- ทบทวนจางเหมาบริการถายเอกสาร 
- ทําแบบสํารวจอาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น เพื่อเปรียบเทียบกอน-หลัง 
- ระบบแอรชลิเลอรใหเชิญบริษัทแอรมาชวยทดสอบ 
- ประสานคาไฟฟาที่เพิ่มข้ึนจาก 7 แสน 40%  
- ประสานเรื่องฟลมกรองแสง 110,000 บาท ใหอยูในหมวดงบประมาณไหน 
- ทําหนังสือขอความรวมมือจากจิตอาสาในการรวมขนยายสิง่ของ ไปอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 9 ชั้น ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562 
4. กลุมงานIT หาขอมลูเรื่องเฝอกและประมาณการใชเฝอก 
5. กลุมงานการเงินและกลุมงานศูนยประกันทบทวนตัวเลขทีเ่พิ่มขึ้นมาจากสวนไหน เชน ฉ.

ตางๆที่เพิ่มขึ้น  
 

 
ปดการประชุม เวลา 16.30 น. 
               นางสาวนิกขนิภา ขาวผอง ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
      
 


